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บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖2 (ครั้งที่ 2) ประจ ำปี ๒๕๖2 

วันที่  22  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖2 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 

ผู้มำประชุม 
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำย

เหต ุ
๑ นายเสนอ  ทรัพย์สุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอ  ทรัพย์สุข  
๒ นายจักรกริช  เพลินจันทึก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จักรกริช  เพลินจันทึก  
๓ นายจรัส  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ จรัส  สินสวัสดิ์  
๔ นายสุบรรณ  นาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ สุบรรณ  นาค า  
๕ นายเสริม  ของพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ เสริม  ของพิมาย  
๖ นายบารมี   สาธี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๒ บารมี   สาธี  
๗ นายอดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ อดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย  
๘ นางปาณัสวีย์  บุญพิมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔ ปาณัสวีย์  บุญพิมาย  
๙ นายรุ่งรัฐ  บาทโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ รุ่งรัฐ  บาทโพธิ์  

๑๐ นายชอ้อน  ฉาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ ชอ้อน  ฉาบพิมาย  
๑๑ นางดารุณี  พูขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ ดารุณี  พูขุนทด  
๑๒ นางประคอง  สร้อยพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ ประคอง  สร้อยพิมาย  
๑๓ นายชอบ   รักไร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ ชอบ   รักไร่  
๑๔ นายร่วม  กลึงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ ร่วม กลึงกลาง  
๑๕ นายวินัย  บุญเครื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ วินัย  บุญเครื่อง  
๑๖ นายเลี่ยม  สิทธิค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๘ เลี่ยม  สิทธิค้า  
๑๗ นายประคอง  เสกสรรค์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ ประคอง  เสกสรรค์      
๑๘ นายประยุทธ  เมืองอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ ประยุทธ  เมืองอินทร์   
๑๙ นายชนัตร  คาบพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ ชนัตร  คาบพิมาย  
๒๐ นายสมพร  มะค้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ สมพร  มะค้า  
๒๑ นางส าลี  สินสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ ส าลี  สินสวัสดิ์  
๒๒ นางศิริรัตน์  จุกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ ศิริรัตน์  จุกลาง  
๒๓ นายสมพงศ์  นามเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ สมพงศ์  นามเมือง  
๒๔ จ่าสิบโทปราโมทย์ เดชขุนทด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ปราโมทย์  เดชขุนทด  
 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

คณะผู้บริหาร 
นายจ่ง         สัตยารัฐ  ต าแหน่ง  นายก อบต.ท่าหลวง 
นายสามารถ   ภูมิค้า  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายอ านาจ    ซื่อตรง  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.ท่าหลวง 
นายสุพจน์     ทองแท้  ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.ท่าหลวง 
 

 



 
พนักงานส่วนต าบล 
นางวิภารัตน์  ดอกเต็งกลาง ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายวีรัช  เหมือนกลาง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายสัญญา  ทรัพย์ศิริกุล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นายประวิทย์ สุขกระชอน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นางสาวพรทิพย์  นาอ้อม  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางอัจฉรี    คงมงคล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

 เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.0๐  น. 
จ.ส.ท.ปราโมทย์  เดชขุนทด  เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม เลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก อบต. ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  ปรากฏว่ามีจ านวนครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธาน  
   สภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 1.1 เรื่องปัญหาภัยแล้งตอนนี้เกิดปัญหาภัยแล้งผู้ว่าสั่งห้ามจุดตอซังข้าวและป่าโดยเด็ดขาดถ้า 
ประธานสภาฯ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับและจ าคุก ขอให้สมาชิกได้แจ้งกับหมู่บ้านของท่าน 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  
นายเสนอ   ทรัพย์สุข 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ

รายงานการประชุมตามที่ได้ส าเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้วทีละหน้า หากมีท่านใดสงสัยหรือ
จะเสนอแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม  มีมติรับรอง ๒๑ เสียง รับรองรายงานการประชุม งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถำม 
-ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำแล้วเสร็จ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องทีเ่สนอใหม่   
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณหรือการโอนตั้งจ่ายใหม่ในข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 ผมขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบและรายละเอียด 
จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกอบต.ทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ปลัด อบต. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 

27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งในวันนี้
กระผมขอเสนอรายละเอียดการโอนและตั้งจ่ายใหม่ 2 รายการ ดังนี้ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก

เดิมโครงการก่อสร้างถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 (สายซอยพ่ีน้องร่วม
ใจ ช่วงที่ 2) เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านตะคร้อ 
หมู่ที่ 7  (สายซอยพี่น้องร่วมใจ ช่วงที่ 2) โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เสริมดินคันทางขนาด 
 

-๒- 
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 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1/0.5 หรือมีปริมาตรดิน
ถม 220.80 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยทับตกแต่ง ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 21 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยทับตกแต่ง (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ท่าหลวงก าหนด) ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3 หน้าที่ 4 ข้อ 1 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยโอนจากค่าครุภัณฑ์ในงานบริหารงานทั่วไปมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (SMART CARD READER) 
งบประมาณท้ังสิ้น 2,800บาท ซึ่งทั้งสองรายการกระผมได้ส าเนาแจกจ่ายท่านสมาชิกแล้ว
ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมพิจารณา 

นายเสนอ ทรัพย์สุข ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดรายการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณราย 
ประธานสภาฯ  จ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 แล้วมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุมัติให้โอนได้ 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข 5.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง โดยในส่วนของตัวแทน 
ประธานสภาฯ จากสมาชิก อบต.เพ่ือเป็นกรรมการพัฒนาแผน จ านวน 3 คน ผมขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อ

พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านเพ่ือเป็นตัวแทนครับ 
นางดารุณี พูขุนทด เรียนท่านประธานสภาดิฉันขอเสนอชื่อ นายสุบรรณ นาค า สมาชิก อบต.หมู่ 1 เป็นตัวแทนคณะ 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 กรรมการค่ะ มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

1. นายวินัย บุญเครื่อง สมาชิก อบต.หมู่ 8 
2. นายบารมี สาธี สมาชิก อบต.หมู่ 2 

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติ 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม  มีมติ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.คนที่ 1 
 
นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เรียนท่านประธานสภากระผมขอเสนอชื่อนายประคอง เสกสรรค์ สมาชิก อบต.หมู่ 9 เป็นคณะ 
สมาชิก อบต.หมู่ 5 กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

1. นายอดิศักดิ์  ขาวเมืองน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 3 
2. นายประยุทธ์ เมืองอินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 9 

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติ 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม  มีมติ 21 เสียง ให้นายประคอง เสกสรรค์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา คนที่ 2 งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นางปาณัสวีย์ บุญพิมาย เรียนท่านประธานสภาดิฉันขอเสนอชื่อนายสมพร มะค้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรม 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 

 
 



-4- 
 

1. นายชะอ้อน  ฉาบพิมาย สมาชิก อบต.หมู่ 5 
2. นายสมพงษ์ นามเมือง สมาชิก อบต.หมู่ 12 

นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอถามมติ 
ประธานสภาฯ  
 
มติที่ประชุม  มีมติ 21 เสียง ให้นายสมพร มะค้า เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.คนที่ 3 งดออกเสียง 2 เสียง 
 
นายเสนอ ทรัพย์สุข เรื่องพิจารณาขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ 
ประธานสภาฯ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้รับเรื่องขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าเก่า บ้าน

สนุ่น หมู่ที่ 6 เพ่ือใช้เป็นสถานที่พ านักของพระภิกษุสามเณร และประกอบพิธีการทางศาสนาจาก
หมู่บ้านโดยท่านผู้ใหญ่บ้านได้ท าหนังสือมาขอความเห็นชอบต่อสภาว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งที่
ดังกล่าวมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้ว ที่ นม 467 (ป่าช้าสาธารณะประโยชน์) จึงขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาซึ่งทางหมู่บ้านได้ท าประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว ไม่มีผู้ใดขัดข้อง 

นายชอบ รักไร่ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ดังกล่าวใช่ที่แปลงเดียวกับท่ีสร้างวัดหรือไม่ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
นายเสนอ ทรัพย์สุข ใช่ครับ สถานที่เดียวกับก่อสร้างวัดบ้านสนุ่นงิ้วครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่ 
ประธานสภาฯ มีผมจะขอถามมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง อนุญาตให้ใช้ได้ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเสนอ  ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆหรือไม ่ถ้ามีผมขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายสมพร มะค้า เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.ท่าหลวง ผมมีเรื่องขอเสนอ 2 เรื่อง 
สมาชิก อบต.หมู่ 11  ดังนี้ครับ 

1. เรื่องงานกีฬาเยาวชนต าบลอยากให้ผู้บริหารได้จัดการแข่งขัน 
2. เรื่องทัศนศึกษาดูงานอยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาเพราะสมาชิกจะหมดวาระแล้ว 

นายอดิศักดิ์ ขาวเมืองน้อย เรียนท่านประธานสภาฯกระผมขอสอบถามผู้บริหารเรื่องเก่ียวกับถนนช ารุดบริเวณซอยไพรี บ้าน 
สมาชิก อบต.หมู่ 3  หนองบัว เห็นผู้ใหญ่ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์มาแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
นายเสริม ของพิมาย เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารกระผมขอความอนุเคราะห์เรื่องประปาหมู่บ้าน 3 หมู่ 
สมาชิก อบต.หมู่ 2 บ้าน หมู่ 2,11,12 ถังเก็บช ารุดทรุดโทรมอยากขอความอนุเคราะห์ตั้งงบประมาณด าเนินการ 
นายรุ่งรัฐ บาทโพธิ์ เรียนท่านประธานสภากระผมขอชี้แจงเรื่องล ามูลพังบริเวณบ้านจารย์ต ารา หมู่ 5 กระผมเองได้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 5 ไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ท าประชาคมแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมเชิญประชุมไมรู่้จะท ายังไง 
นายจ่ง สัตยารัฐ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่านกระผมขอชี้แจง ดังนี้ เรื่องการจัดการแข่งขัน 
นายก อบต.ท่าหลวง กีฬาต าบลกระผมเองได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้จัดในปีนี้พร้อมทั้งการไปทัศนศึกษาดูงานเนื่องจาก   

งบประมาณเรามีจ านวนจ ากัดและในข้อบัญญัติงบประมาณก็ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้จึงของดจัดทั้งสอง
กิจกรรม 

 เรื่องถนนช ารุดซอยไพรี บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 กระผมเองได้สอบถามท่านปลัดแล้วเนื่องจาก
ผู้ใหญ่บ้านได้น าเอกสารหลักฐานขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนมาแต่เป็นส าเนาให้น าตัวจริง 
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 มาก็ไม่น ามาส่งเลยยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้ท่านสมาชิกได้ไปบอกผู้ใหญ่ให้ท าเอกสารตัวจริงใน
การท าประชาคมมาใหม่เดี๋ยวผมจะดูให้ เรื่องประปาที่ช ารุดกระผมแจ้งขอให้ท่านสมาชิกได้น าเข้า
สู่แผนพัฒนาต าบลแล้วน าเสนอในสภาเพ่ือพิจารณางบประมาณต่อไป เรื่องฝั่งมูลพัง หมู่ 5 และ
หมู่ 3 ผมขอให้ท่านสมาชิกได้ไปท าประชาคมหมู่บ้านแล้วน าเอกสารขอความอนุเคราะห์
งบประมาณมายัง อบต.นะครับ 

นายวีรัช เหมือนกลาง เรียนท่านประธานสภา สมาชิก อบต.ทุกท่านผมขอแจ้งเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ 10 ซึ่งกระผม 
ผอ.กองช่าง เองได้ประสานงานไปแล้วและด าเนินการแล้วเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมอีกเรื่อง เรื่องการขยาย

เขตไฟฟ้าของบ้านตะคร้อ หมู่ 7 ผมเองได้ท าหนังสือไปยังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 
นายเสนอ ทรัพย์สุข มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
         

  ปิดประชุมเวลา ๑2.05 น. 
      

จ.ส.ท.      ปราโมทย์   เดชขุนทด  ผู้จดบันทึก 
           (ปราโมทย์   เดชขุนทด) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        จักรกริช   เพลินจันทึก ประธานกรรมการ 
           (จักรกริช   เพลินจันทึก) 
 
      

     (ลงชื่อ)         ดารุณี   พูขุนทด กรรมการ 
              (นางดารุณี   พูขุนทด) 
 
 

     (ลงชื่อ)             ชอบ   รักไร่  กรรมการ 
               (นายชอบ   รักไร่) 

      รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม 

 
(ลงชื่อ)         เสนอ   ทรัพย์สุข  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายเสนอ   ทรัพย์สุข) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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